



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่

ที่ ดง ๗๒๗๐๒/

วันที่ 25 ก.ย. 2563

เรื่อง รายงานผลโครงการอบรมหลักสูตร ลำดับขั้นตอนในการปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และการบันทึกบัญชีการปรับปรุงเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ ได้มีคำสั่งที่ 497/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติให้บุคลากรในกองคลัง ดังนี้ นางสุณิษา ชวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เดินทางไปราชการเข้าร่วมหลักสูตร ลำดับขั้นตอนในการปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และการบันทึกบัญชีการปรับปรุงเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้กลับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตร ดังกล่าวแล้วจึงขอรายงานผล ดังนี้

ได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการปิดบัญชี ดังนี้

-ตรวจสอบรายงานรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์พร้อม เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้ถูกต้อง

-การจัดทำรายละเอียดผู้ค้างชำระภาษี กค.เป็นลูกหนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

-ตรวจสอบรายการเงินฝากกระทรวงการคลัง

-ตรวจสอบรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-ตรวจสอบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมปรับวงเงิน รับแจ้ง จัดสรร เงินรอคืนจังหวัด

-ตรวจสอบรายได้จากรัฐบาลค้างรับ

-ตรวจสอบฎีกาค้างจ่ายและการบันทึกฎีกาค้างจ่าย

-ตรวจสอบรายการกันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพัน และไม่ก่อนนี้ผูกพัน

-ตรวจสอบสัญญาออมเงิน และบันทึกรายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

-ตรวจสอบรายการที่จ่ายจากเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม พร้อมบันทึกโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

-ตรวจสอบรายการจ่ายค้างจ่ายของปีเก่า พร้อมบันทึกรายการขยายเวลาเบิกจ่าย และเหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสม

-ตรวจสอบรายการบัญชี และการปรับปรุงบัญชีรายการอื่นๆ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

-ตรวจสอบค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม พร้อมบันทึกฐานข้อมูลทรัพย์สิน ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม

-วิธีจัดทำหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ หมายเหตุลูกหนี้  
ค้างชำระ (กค.2) จัดทำงบทรัพย์สิน ปี2563 จัดทำข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่นๆ (กค.4) และกำหนด  
ลำดับหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

-การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับการเริ่มต้นปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไป  
ตามรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564

-เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน บันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินของ อปท. ผังบัญชี  
มาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชี การเปรียบเทียบผังบัญชีเดิมกับผังบัญชีใหม่

ผลจากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนระบบบัญชี  
คอมพิวเตอร์ (elaas) ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสุณิชา ชูวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางพลอยทิพย์ ไชยมณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายทรงศนฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร